

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๒๑๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการสามารถขอแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) แล้ว ได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล แต่หากแก้ไขข้อมูลภายหลังระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการจัดสรรน้ำหนักรวมผู้ป่วยในผู้ป่วยรายนั้นใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ เป็นกรณีการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในเนื่องจากการตรวจสอบโดยกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย สถานพยาบาลของทางราชการสามารถเบิกเพิ่มเติม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การที่สถานพยาบาลของทางราชการจะสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจะต้องเป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายได้ตรวจสอบเวชระเบียนและพบว่า สถานพยาบาลของทางราชการแห่งนั้นจะต้องได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรน้ำหนักรวมผู้ป่วยในใหม่ภายหลังการตรวจสอบ หรือพบการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน โดยกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งแก่สถานพยาบาลของทางราชการเป็นรายกรณี ทั้งนี้ สถานพยาบาลของทางราชการที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเงินค่ารักษาพยาบาลที่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) หัวข้อ "รายงานผลการเปลี่ยนแปลงค่ารักษาพยาบาลจากการตรวจสอบเวชระเบียน" และ "รายงานแจ้งการแก้ไขข้อมูลจากการตรวจสอบเวชระเบียน" และดำเนินการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามนัยหนังสือที่อ้างถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย  
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศวีร์วราสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๗



ศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (CGD Call Center) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๐ ๖๔๐๐